

ปาฐกถา เรื่อง พระพุทธศาสนานุกรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพุทธศาสนานุกรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

ข่าวประยูรวง หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าคณะภาค ๒ ได้แสดงปาฐกถา เรื่อง "พระพุทธศาสนานุกรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่" แก่ที่ประชุมสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และคณาจารย์บัณฑิต จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน ที่จะเข้ารับปริญญาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

พระธรรมโกศาจารย์กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นความหวังพระพุทธศาสนา ประเทศต่างๆ ได้ไว้วางใจประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านงานวิจัย ให้เน้น งานวิจัยพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง และประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ คือ คณะพุทธศาสตร์ เน้นทำวิจัยด้านพระพุทธศาสนา คณะอื่นๆ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เน้นวิจัย เน้นวิทยานิพนธ์ที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมเนียม ไม่ขัดแย้งกับศาสตร์ใดๆ ไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์ต่างๆ ได้ จึงขอให้ผู้ที่ศึกษาต่อในพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณาจารย์บัณฑิต เน้นทำวิจัยในหัวข้อที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง ประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ ด้วย"



การสัมมนาทางวิชาการเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีขึ้นเป็น

ก่อนรับปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้กำหนดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นวันสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "พระพุทธศาสนานุกรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ โดยพระธรรมโกศาจารย์, เรื่อง "สังคมมีปัญหามหาพุทธศาสนามีทางแก้" วิทยากรประกอบด้วย พระมหาภูษิต วัชรเมธี (ว.วัชรเมธี ป.ธ.๕) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะนคร และคุณชลลดา เมฆราตรี ดำเนินรายการโดยคุณกัญญา ภูริภูวาล พิธีพิธี และการรายงานการสัมมนากลุ่มย่อย จำนวน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ เรื่อง "พุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง" โดยพระมหาโมคคัลโล อธิการบดี ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ ๒ เรื่อง "ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติศาสนกิจของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขามบนพื้นที่ราบสูง" โดย พระสิปกรณ มหาคุณ ผู้แทนภาคเหนือ กลุ่มที่ ๓ เรื่อง "ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการสอนศีลธรรมในโรงเรียน" โดยพระมหาเกษมเจริญโต อินทวณฺโณ ผู้แทนภาคกลาง และกลุ่มที่ ๔ เรื่อง "บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้" โดยพระมหาสุรินทร์ ปญฺญูทีโป ผู้แทนภาคใต้

ข่าวมหาวิทยาลัย มจร